

## Lý Do Nguyên

Vì nhu cầu hợp pháp hóa tiến bộ tham những phi pháp của đồng viên Việt cộng, và đáp ứng với đòi hỏi của Kinh Tế Thế Trĩng trong thời mĩ của là phải công nhận thành phần Kinh Tế Tự Doanh. Nên chủ đề Việt Cộng Xã Hội Chủ Nghĩa đã cho đồng viên của mình "Làm Kinh Tế". Có phần hóa các công ty quốc doanh, tởo đi u kiển cho bên đồng viên kinh tài Việt cộng thành "Tổ Bản Đĩ", dùng đĩt đại của toàn dân làm chủ phần đĩ liên doanh với Tổ Bản Ngoại Quốc, nuôi tham vũng biển Cộng đồng thành thĩ công ty tở bên tài phiĩt man rĩ các quyĩn toàn trĩ. Do đó Việt cộng đã mĩc nhiên phải đĩ cho dân làm chủ tài sản kinh doanh riêng của mình. Nhưng với mĩt đĩt đại thì hoàn toàn nằm trong tay nhà nước quản lý, không cho người dân có quyĩn tở hũ. Chính vì vậy mà những kẻ có quyĩn, có thể tha hồ nhân danh luật công hũ ruĩng đĩt của nhà nước đĩ chiĩm đoạt ruĩng cây của nông dân, ao vũng của dân lành, tởch thu đĩn sản của các tôn giáo, tở ra chủnh dân oan, giáo oan khắp nước.

Khác với các tôn giáo dân tộc, như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thế Ng Nhĩt của Miền Nam Tự Do, bên Việt cộng đĩt ngoài vòng pháp luật, đã thĩc hiĩn ngay cuộc đĩu tranh bĩt bĩo đĩng đòi Tự Do Tôn Giáo, còn Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vũng có mĩt tởi Miền Bắc Cộng Sản, vì Cộng Sản vũng đĩ cho Giáo Hội tởc thuĩc trong hĩ thĩng Kitô Giáo Vatican của Giáo Hoàng, nên khi Việt cộng cướp đĩc Miền Nam, các Giám Mục Miền Nam đĩng nhiên phải thĩng hũp với các Giám Mục Miền Bắc đĩ tở thành Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và cũng mĩc nhiên phải nằm trong Mĩt Trĩn Tự Quốc do Cộng Đĩng lãnh đĩo. Chính vì vậy mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bĩ thĩt thĩ trong vũng tranh đòi tở do tôn giáo cho Việt nam. Nhưng Thế Ng Giám Mục Ngô Quang Kiĩt của Hà Nội cũng đã tìm ra đĩi sách đĩ tở khĩng đĩnh với thĩ của giáo hũi mình trong cuộc đĩu tranh chung của dân tộc. Qua vũng phát đĩng tu sĩ, giáo dân đòi lĩi Tòa Khâm Sũ, vũng thuĩc chủ quyĩn hợp pháp của Tòa Thế Ng Giám Mục Hà Nội đã bên nhà nước Việt cộng tởch thu tở khi hũ tởc xuĩt Khâm Sũ Tòa Thánh khĩi Hà Nội.

Cuộc đòi tài sản của giáo phận Hà Nội nổ ra tở ngày 18-12-2007 lan xuĩng Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, qua Hà Đông, vào Quảng Trĩ, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn xuĩng Vĩnh Long, làm thành phong trào lĩn rĩng khắp nước. Nếu Việt cộng tở mĩt nĩi thì phải tở khĩp nĩi, tở cho Công Giáo thì phải tở cho các tôn giáo khác. Thế nên Việt cộng đã phải nhĩ tởi sản can thiĩp của Hồng Y Tarcisio Bertone, Bên Trĩng Ngoại Giao của Tòa Thánh mĩi tởm yên. Nhưng Việt cộng vũng không giĩ lĩi hũa đĩ giĩi quyĩt êm thĩm vũng đĩ Tòa Khâm Sũ. Nên ngày 15-08-2008, tu sĩ, giáo dân Thái Hà lĩi tởp trung tởi khu đĩt bĩ tởch thu đĩ cứu nguyĩn, hát thánh ca đòi Công Lý và Sũ Thĩt. Lũn này không riêng tu sĩ, giáo dân Thái Hà và Hà Nội, mà hũ hũt các Giám Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân của những Giáo Phận Miền Bắc cùng đĩ với Thái Hà đĩ bày tở thái đĩ quyĩt

liệt, sẵn sàng vào tù và tử vì đạo đòi hỏi công lý và nói lên sự thật. Mặc dù Việt cộng đã sẵn sàng tung đòn đe dọa là thuê báo lớn mạnh, du dương hành hung, nhấc mìn các tu sĩ và giáo dân đang chuyên tâm cứu nguy, tránh sự cạnh tranh của công an nhà nước.

Ngay sau khi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt sang Hoa Kỳ để thực hiện việc kết giao Huynh Đệ giữa giáo phận Hà Nội với giáo phận Orange và, thì cuộc tiếp trung cứu nguy tránh sự Tòa Khâm Sát song song với Thái Hà lại diễn ra đồng loạt và quyết liệt hơn. Trong một cuộc họp công khai với Hội Đồng Thành Phố Hà Nội, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã mạnh mẽ, thẳng thắn phát biểu rằng: "Tôn Do Tôn Giáo là Quyền, chứ không phải là cái ân huệ xin cho". Nhấn mạnh là Ngài đã phê phán những thứ "Pháp luật Nhân Tín Ngụy và Tôn Giáo" của nhà nước Việt cộng nhắm vào các giáo hội để nhà nước công nhận phải sinh hoạt trong quy chế "xin cho". Phê phán rằng của Việt cộng là cô lập 2 khu đất tòa Khâm Sát và Thái Hà, biến nơi đây thành công viên. Đệ nhất ngày 23-09-2008, giới thiệu kiến nghị Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đòi "xem xét, xử lý và đình chỉ xử lý nghiêm minh theo quy định của Giáo Hội đối với Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khôi Phạm, các giáo sĩ Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Thuật, Nguyễn Ngọc Nam Phong". Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, ngày 25-09-08 đã có văn thư trả lời: "Sau khi xem xét, chúng tôi thấy các vị này không làm bất cứ điều gì đi ngược lại với giáo luật hiện hành của Giáo Hội Công Giáo". Đệ nhất giới thiệu kèm bản Quan Điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay như sau:

1- Tránh cạnh tranh, nỗ lực vượt trội đại còn nhiều bất cập thì sẵn sàng đi cho hoàn thành. Việc sẵn sàng đi này của quan tâm tới quy định hiện của pháp luật dân quyền Tuyên Ngôn Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc và Nhân Quyền... Đây sẵn là tiền đề cho việc giới thiệu quy định hiện của pháp luật nhân quyền và khi nào kiến nghị vượt trội đại và tài sản của người dân, đệ nhất giới thiệu góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước". Rõ ràng là HĐGMVN đòi thay chế độ Công Hưu Xã Hội Chủ Nghĩa ăn cướp thành chế độ Tội Hữu Dân Quyền Tội Do. Còn lập luận, nhân quyền, tùy tiện nhân hiện nay thì chỉ làm bậy mà thôi.

2- Kiến nghị, đồng loạt nghị quyết đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Trong thực tế, đã có những thông tin bóp méo hoặc cắt xén như trong truyền thông tranh chấp đất đai tại Tòa Khâm Sát cũ". Ở đây HĐGMVN đòi Tôn Do Ngôn Luận trong sáng và chính trực, truyền thông không làm công cụ cho chế độ bưng bít xuyên tạc sự thật lừa dối dân chúng.

3- Cùng, truyền thống văn hóa và đồng loạt của dân Việt vẫn nhân mạnh mẽ tình thân ái và sự hài hòa trong xã hội. Tuy nhiên khi giới thiệu quy định tranh chấp gần đây, đáng tiếc là có những hành vi sẵn đồng loạt báo cáo, làm mất đi truyền thống hài hòa trong cuộc sống... Một giới thiệu pháp luật đáng chú ý có thể đề cập những điều thiện truyền thống, của cải và chân thành, trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau".

Đáng tiếc là HĐGMVN đang phải trực diện với những kỳ phi văn hóa, vô đạo đức, bất công liên s, h, ch, biệt b, o, v, quy, n, i, đ, a, v, c, a, h, b, ng, b, o, l, c, tr, n, áp, ch, không nghĩ t, i, tình, t, ng, thân, t, ng, ái, đ, ng, bào, th, th, ng, qu, c, gia, danh, d, dân, t, c. Bị v, y, h, không t, m, t, th, đ, n, thâm, đ, c, b, n, t, n, nào mà không đem ra áp đ, ng, đ, i, v, i, nh, ng, ng, i, đòi, h, i, Công, Lý, và, S, Th, t, nh, T, ng, Giám, M, c, Ngô, Quang, Ki, t, các, tu, sĩ, giáo, dân, và, ngay, c, Hội, Đ, ng, Giám, M, c, c, a, quý, Ngài, Cũng, nh, đã, t, ng, đ, i, phó, v, i, Hòa, Th, ng, Thích, Qu, ng, Đ, , các, v, lãnh, đ, o, trong, Hội, Đ, ng, L, ng, Vi, n, GHPGVNTN, các, Tôn, Giáo, Dân, L, p, và, nh, ng, ng, i, đ, u, tranh, cho, Dân, Ch, hi, n, nay. Những, m, t, s, th, t, hi, n, nhiên, là, nh, ng, ng, i, càng, b, Vi, t, c, ng, đánh, phá, trù, đ, p, nhi, u, bao, nhi, u, thi, uy, tín, trong, qu, c, dân, ngoài, qu, c, t, càng, đ, c, tôn, quý, b, y, nhi, u. Vui, m, ng, và, hy, v, ng, qua, Quan, Đ, m, c, a, Hội, Đ, ng, Giám, M, c, Vi, t, Nam, đây, h, n, là, s, nh, p, cu, c, c, a, Giáo, Hội, Công, Giáo, Vi, t, Nam, trong, ngoài, n, c, t, ng, tác, v, i, các, tôn, giáo, b, n, và, toàn, dân, trong, cu, c, v, n, đ, ng, T, Do, Dân, Ch, Nhân, Quy, n, cho, Vi, t, nam, s, m, thành, t, u.